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รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารกองกิจการนักศึกษา 

ครั้งที่ 2/2554 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 

ณ ห้องประชุม 209-4 ห้องภูผา ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอํานวย ยศสุข 

 

รายชื่อกรรมการผู้มาประชุม 

1. ผศ.ดร.สถิตย ์   วิมล 

2. นายชัชวาล   ภาษยะวรรณ 

3. นายสุเทพ    นันทะชมภ ู

4. นางสาวรศัมี   อภิรมย ์

5. นางเจริญศรี   เอ้ียงกุญชร 

6. นายพิจกัษณ์   อนุสรณ์รัชดา 

7. นายอนุสรณ์   วิจารณ์ปรีชา 

8. นายณภัทร   แก่นสาร์ 

9. นางสาวศรีวรรณ   บุญเรือง 

10. นางอนงค์  ธรรมคุณากร 

11. นางสาวจีรพรรณ มั่งม ี

12. นายชาญวิทยายุทธ ์ อินทร์แก้ว 

 

รายชื่อกรรมการผู้ไม่มาประชุม 

1. นางเพ็ญ  รัตตนิทัศน์   ลาป่วย 

2. นางสุวรรณา จ่ากุญชร   ลา 

3. นายสมบัต ิ  ศรีจันทร์ดร   ติดราชการอืน่ 

4. นายสําเริง    ยิ่งประสิทธิ ์   ติดราชการอืน่ 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางผ่องรักษ์ สมมิตร    บันทึกรายงานการประชุม 
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เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ผศ.ดร.สถิตย์   วิมล ประธานคณะกรรมการ

บริหารกองกิจการนักศึกษา ประธานในที่ประชุม  กล่าวเปิดประชุม และเป็นผู้ดําเนินการตาม

ระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

- ในนามของรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  

ขอขอบคุณผู้อํานวยการกองกิจการนักศึกษา และหัวหน้างานทุกท่านที่ช่วยกํากับดูแลการบริหาร 

กองกิจการนักศึกษา ดังนั้นนโยบายของกองกิจการนักศึกษา ให้มองในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

เป็นหลัก การพัฒนานักศึกษาด้านการกีฬา เช่น ด้านการแข่งขัน ด้านนันทนาการ และสนามกีฬา 

เป็นต้น  ดังนั้นจึงขอกําชับให้ผู้อํานวยการกองฯ และหัวหน้างานทุกงาน ส่ังการ และดําเนินการให้

รวดเร็ว มหาวิทยาลัยฯ พร้อมจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ 

- เดือนเมษายน 2554 คาดว่าจะจัดชกมวยการกุศลเพื่อหารายได้

พัฒนากิจกรรมนักศึกษา 

- การรดน้ําสนามหญ้า ให้งานบริการรับไปดําเนินการ 

- มอบหมายให้คุณอนุสรณ์ วิจารณ์ปรีชา ดูแลเรื่องอัฒจรรย์ และสนาม

ฟุตบอล 

- คณะกรรมการแจกชุดครุยให้กับบัณฑิต ให้ประชุมคณะทํางาน 3 ฝ่าย 

เพ่ือรับทราบการทํางานและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดข้ึน คณะทํางานต้องร่วมกันวางแผนให้เกิดปัญหา

น้อยที่สุด หรือไม่ให้เกิดปัญหาเลย 

- ผู้อํานวยการกองกิจการนักศึกษา ดูแลเรื่องอาคาร ตกแต่งอาคารให้

สวยงามช่วงรับพระราชทานปริญญาบัตร 

- เนื่องจากมีสายตรงถึงอธิการบดีเก่ียวกับการเก็บเงินนักศึกษาเพื่อซ้ือ
ของให้พ่ีบัณฑิต มอบหมายให้งานวินัย และงานกิจกรรมนักศึกษาช่วยสอดส่องดูแล 

- ขอขอบคุณงานกิจกรรมนักศึกษาท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการ

จัดกิจกรรมโดมครั้งที่ 3 

- ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการร่วมแรงจัดงาน

แข่งขันโบว์ล่ิงการกุศลให้แล้วเสร็จไปได้ด้วยดี 
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- ให้หัวหน้างานทุกงานสํารวจว่างานไหนเกี่ยวข้องกับใคร จะต้องกําหนด
ยุทธศาสตร์เข้าไป (เก่งคน เก่งคิด) โดยให้ทํายุทธศาสตร์ร่วมกับคณะต่าง ๆ ฝากถึงงานกิจกรรม, 

งานกีฬา ทํานโยบายตอบสนองสภามหาวิทยาลัยฯ เน้นด้านการพัฒนานักศึกษา 

- งานกิจกรรม กลุ่มคณะทํางาน เมื่อดําเนินการเสร็จให้รายงานเป็น 

Power Point นําเสนอให้อธิการบดีทราบ  แจ้งปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะ  รูปแบบการ

จัดทํารายงานให้ดูจากการรายงานของงานวินัยที่ทําไว้ดีมาก 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

1.1.1 สรุปข้อเสนอแนะจากทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการ
ประชุมครั้งที่ 8/2553 

- ประธานได้แจ้งให้คณะกรรมการบริหารกองกิจการนกัศึกษา ได้ทราบ

ถึงสรปุข้อเสนอแนะจากทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที ่8/2553 ซ่ึงเห็นชอบให้จัด

โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภา ครั้งที่ 2 ประจําป ี2553 แนวทางการพัฒนา

นักศึกษา เรื่อง การพัฒนานักศึกษาให้เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ วาระที่ 1.1.1 ซ่ึงอธิการบดีได้เน้น

ย้ําให้กองกิจการนักศึกษาสรุปให้นักศึกษาได้รับทราบด้วย และให้ Cluster พัฒนานกัศึกษา พิจารณา

ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
1.1.2 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการทีป่ระชุมรองอธิการบดี และผู้ช่วย

อธิการบดี (ศนูย์อาคารที่พักฯ กองกิจการนกัศึกษา)  

- ประธานได้แจ้งให้คณะกรรมการบริหารกองกิจการนกัศึกษา ได้ทราบ

ถึงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการทีป่รึกษารองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 

1/2554 เมือ่วันที่ 17 มกราคม 2554 เรื่องอาคารศูนย์ที่พัก ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ 

วาระที่ 1.1.2 ซ่ึงที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า ศนูย์อาคารที่พักฯ กองกิจการนักศึกษา ควรเปน็ 

Cluster ที่จะต้องหาวิธีการบริหารจัดการหอพักนักศึกษาสําหรบัการก่อสร้างหรอืซ่อมแซมเพิ่มเติม 

ควรให้คณะกรรมการหอพักฯ ดําเนินการ ซ่ึงการวิเคราะห์เรื่องการต่อเติมหอพักและวิธีการ

แก้ปัญหาให้กบันกัศึกษาในอนาคต 



4 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 

1.1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ หน่วยสนับสนนุด้านการ

เรียนการสอน กองกิจการนักศึกษา สํานกังานอธิการบดี  

ประธานได้แจ้งให้คณะกรรมการบริหารกองกิจการนกัศึกษา ได้ทราบถึง

การแต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนบัสนนุด้านการเรียนการสอน ดัง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ วาระที่ 1.1.3  ซ่ึงที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ปรับเปล่ียน เพิ่มเติม 

เพื่อให้เกิดความเหมาะสม ดังนี้ 

  คณะกรรมการที่ปรึกษา 

1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

2. ที่ปรึกษาอธิการบดี (นางกมลวรรณ  เปรมเกษม) 
 

  คณะกรรมการดําเนินงาน 
 

1. ผู้อํานวยการกองกิจการนกัศึกษา   ประธานกรรมการ 

2. นายนภัทร  แก่นสาร์   รองประธานกรรมการ                     

3. นายพิจกัษณ์ อนุสรณ์รัชดา   กรรมการ                                   

4. นางสุวรรณา จ่ากุญชร   กรรมการ                                    

5. นางสาวรศัมี อภิรมย ์   กรรมการ  

6. นางเจริญศร ี เอ้ียงกุญชร   กรรมการ  

7. นางเพ็ญ  รัตตนิทัศน์   กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที ่  

1. กําหนดแผนและกลไก ตามแผนยทุธศาสตร์ เพื่อการจดัทําแผนการประเมิน

ตนเองประจําป ี

2.  ติดตามผลการดําเนินงาน การจัดทําแผนการดําเนินงานการประกนัคุณภาพ

กองกิจการนกัศึกษา 

3. ตรวจสอบการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจาํปี 
 
  คณะทํางาน 

1. นางเพ็ญ  รัตตนิทัศน์   ประธานกรรมการ 
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2. นายณภัทร  แก่นสาร์   รองประธานกรรมการ  

3. นางกัลยา  ธนนัชัย    กรรมการ 

4. นายเฉลิมศกัด์ิ ใจสุดา    กรรมการ 

5. นางสาวกิ่งกาญจน ์มะโนชัย   กรรมการ 

6. นางสาวจีรพรรณ มั่งม ี    กรรมการ 

 7.  นายปัญญวัจน์ ชลวิชิต    กรรมการ  

 8. นางสกณุา  เชาว์พ้อง   กรรมการ  

 9. นางอนงค์  ธรรมคุณากร   กรรมการ 

 10. นางผ่องรักษ์ สมมิตร    กรรมการและเลขานุการ 

 11. นายจกัรกฤษณ์ ธงแดง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

 12.  นางสาวประภาพรรณ เทียมถวิล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

 หน้าที ่  

 1. จัดทําแผนการดําเนินงานการประกนัคุณภาพ กองกิจการนักศึกษา                            

2. ติดตามรวบรวม และตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ                                       

3. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําป ี

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2  เรื่องเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 

1.2.1  รายงานการเงิน (รบั-จ่าย) ของกองกิจการนกัศึกษา ประจําป ี

2554  

(1 ตค.53-31 มค.54)  

- เลขาฯ ที่ประชุมแจ้งให้คณะกรรมการบริหารกองกิจการนักศึกษา ได้ทราบ

ถึงรายรบั-รายจ่าย ยอดการขออนุมตัิเงินรายได้ประจําป ี2554 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 

ถึงวันที่ 31 มกราคม 2554 ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ วาระที่ 1.2.1 ประธานในทีป่ระชุม

ได้เน้นย้ําความโปร่งใส ทั้งหมดต้องมีแผนการทํางาน ทําโครงการเพื่อขออนุมัติใช้เงิน โดยเงินส่วน

หนึ่งจะกนัไว้ในการบริหารกองกิจการนกัศึกษา ถ้าเปน็เงินในส่วนของนักศึกษา ๆ จะเป็นผู้ดูแล

กันเองทั้งหมด  

- สําหรบัค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว จํานวน 8 อัตรานัน้ มีการจ้างจริง 2 อัตรา  

สระว่ายน้ําฝากคุณชาญวิทยายุทธ คํานวณค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราวของสระว่ายน้ําต่างหาก เงิน

ทั้งหมดขณะนี้กองกิจการนักศึกษารองรับไว้ก่อน แต่เงินรายได้จากสระว่ายน้ําได้นําฝากในนามของ

สํานักงานบริหารสินทรัพย์  
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- ฝากให้ผู้อํานวยการกอง หรือหัวหน้างาน ติดตามงบประมาณโครงการตาม

แผนยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 

- เลขาฯ ทีป่ระชุมแจ้งให้คณะกรรมการบริหารกองกิจการนักศึกษา ได้ทราบ

ถึงรายละเอียดจ่ายจริงเงินงบประมาณ กองกิจการนกัศึกษา ประจําปี 2554 ณ วนัที่ 1 กมุภาพันธ์ 

2554 ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ วาระที่ 1.2.1  สําหรบัเงินอุดหนุนศึกษาดูงาน จํานวนเงิน 

300,000 บาท นัน้ ต้องเป็นการศึกษาดูงานต่างประเทศ ซ่ึงงานกิจกรรมนักศึกษาได้ทําโครงการ

ขออนุมัติให้ผู้นํานกัศึกษาไปดูงาน โดยจดัทําโครงการในวงเงินทีไ่ด้รบัอนุมติั 

- การจัดสรรอัตรากําลัง เจ้าหน้าที่ทั้งหมด 9 อัตรา ของกองกิจการนักศึกษา 

มีมากกว่าหน่วยงานอืน่ๆ ซ่ึงหน่วยงานอ่ืนมีเพียง 4 อัตรา กองการเจ้าหน้าทีไ่ด้จดัสรรให้กองกิจการ

นักศึกษา จํานวน 6 อัตรา ถือว่ามากกว่าหน่วยงานอืน่ ดังนั้นจํานวนคนที่เกิน 3 อัตรา จําเปน็ต้อง

เกล่ียไปให้หน่วยงานอ่ืน  ทีป่ระชุมมีความเหน็ว่า การพิจารณาเกลีย่คนทีจ่ะไปสังกัดงานใด ควร

คํานึงถึงผลประโยชน์ของกองกิจการนักศึกษาเปน็หลัก 

- งานกีฬาให้กลับไปพิจารณาจัดหาคอมพิวเตอร์ เพือ่เป็นสวัสดิการให้กับ

นักกีฬา 

- การเช่าเครือ่งจัดการเอกสารอัตโนมติั ที่ประชุมมีมติเห็นขอบให้เชิญหัวหน้า

งานและบริษทัเจ้าของเครือ่งหารือในรายละเอียดสัญญา 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
1.2.2 แจ้งมติทีป่ระชมุสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คืนสภาพนักศึกษา) 

- เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองกิจการนักศึกษา ได้แจ้งให้

คณะกรรมการบริหารกองกิจการนกัศึกษา ได้ทราบถึงมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรือ่ง การ

คืนสภาพให้กบันกัศึกษารหสั 50, 51 และ 52 ซ่ึงพบปัญหาว่า เมื่อนักศึกษาดังกล่าวกลับเข้ามา

ศึกษา ยังคงมีผลการเรียนทีย่ังไม่เปน็ที่น่าพอใจ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงมีมติเห็นชอบ

ให้ชะลอการคืนสภาพนกัศึกษาให้กับนกัศึกษาที่พ้นสภาพไว้ก่อน ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ 

วาระที่ 1.2.2  

1.2.3 แจ้งมติทีป่ระชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  โครงการทบทวน

งานด้านนโยบาย (Retreat) 

- เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองกิจการนักศึกษา ได้แจ้งให้

คณะกรรมการบริหารกองกิจการนกัศึกษา ได้ทราบถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ซ่ึงคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 26 

มกราคม 2554 ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง คือ ทุกหน่วยงานควรนําข้อเสนอแนะของสภาฯ เปน็แม่บทใน
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1.2.4 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับกอง (กองกิจการ

นักศึกษา หน้า 36-38)  

- เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองกิจการนักศึกษา ได้แจ้งให้

คณะกรรมการบริหารกองกิจการนกัศึกษา ได้ทราบถึงผลการประเมินคุณภาพภายในระดับกอง 

ภายในสํานักงานอธิการบด ีประจําปงีบประมาณ 2553 ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ วาระที่ 

1.2.3 หน้า 36-38 เพื่อให้ทราบผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และ

นําผลการประเมินไปพัฒนาหน่วยงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที ่1/2554  เมื่อวันพุธท่ี 1 ธันวาคม 

2553 

ไม่มีแก้ไข 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

   ประธานได้แจ้งให้คณะกรรมการบริหารกองกิจการนกัศึกษา ให้ทกุงานทํา

รายงานนําเสนอที่ประชุมกรรมการบริหารกองกิจการทุกครั้ง ดูตัวอย่างได้จากงานวินัย 

3.1 รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบตัิงานของงานกิจกรรมนกัศึกษา  

งานที่ผ่านมา 

- งานกิจกรรมนักศึกษา ขอรายงานผลความก้าวหน้าการปฏิบตัิงานด้าน

กิจกรรมนกัศึกษา ตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 คือ 

 1) พัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา รวม 30 โครงการ ได้สรุปไว้แล้ว และจะ

นํารายงานอธิการบดีทราบ ซ่ึงเป็นผลการรายงานรอบ 2 เดือน 

2) กิจกรรมด้านผู้นํานักศึกษาชุดใหม่ ได้ดําเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 15-

16 มกราคม 2554 

3) ร่วมเป็นวิทยากรกับคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที ่19 กมุภาพนัธ์ 2554 

และวันที ่26 กุมภาพนัธ์ 2554 จะจัดส่งเจ้าหน้าทีไ่ปเป็นวิทยากรร่วม 
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4) นักศึกษาสัมพันธ์ สรปุเสนอให้อธิการบดีทราบแล้ว สําหรบัคู่มือการ

ประชุมเชียร์ จะได้นัดประชุมคณะกรรมการอีกครั้ง เพ่ือจัดทําคู่มือ 

5) กิจกรรมโดมที่ 3 เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย 

 

   งานทีจ่ะต้องดําเนินการต่อไป 

1) งานรบัปริญญาบัตร  ได้จดัให้นกัศึกษาแสดงความยินดีกับบณัฑิต เช่น 

การตั้งแถวรอรับเสด็จ ฯลฯ 

2) กอรมน ภาค 3 ได้นํานักศึกษาเข้าร่วมกบัไฟป่าจํานวน 20-30 คน 

เดินทางไปทีศ่นูย์ฝึกมณฑลทหารบกที่ 33 

3) ประชุมใหญ่สามัญ 54 คณะกรรมการชุดใหม่ 

ประธานในทีป่ระชุม ได้เน้นย้ําให้งานกิจกรรมติดตามงานดังน้ี 

- ประเพณีกิจกรรม 

- แหวนที่แยก ยังไม่ได้พิธีแจก 

- ชมรมอาสาพัฒนา ภายใต้การดูแลขององค์การนักศึกษา 

- การทํางานชมรม ทีป่รึกษาชมรม 

- การรับน้อง ประชุมเชียร์ 
- ให้ อ.อนนัต์ เป็นประธานกรรมการ บอร์ดกรรมการด้านกิจกรรม

นักศึกษา รวมอีก 12 คณะ 

- การให้ความรูก้ับน้องใหม่ 
- กิจกรรมใดทีม่ากให้ปรับลดให้เข้ากบัยุทธศาสตร์ 

 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.2 รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบตัิงานของงานบริการและสวัสดิการ

นักศึกษา 

- ทําเรื่องผ่อนผันนักศึกษาวิชาทหาร 

- ส่งนกัศึกษา รด.ไปกาญจนบุรี ขณะนี้กลับมาแล้ว 

- ชมรมหอพักเอกชน ได้มีการประชุมร่วมกัน 3 ครั้ง เพ่ือหารือในเรือ่งขอ

ความร่วมมือด้านต่าง ๆ 

- รบัมอบเต้นท์ จํานวน 8 หลัง จากศนูย์ประสานงานบณัฑิต 



9 
 

- รั้วกั้นระหว่างสระว่ายน้ํากับศนูย์กิจการนักศึกษา หรืออาจจะเจาะทําเปน็

ช่อง จะดําเนินการต่อไป 

- ย้ายโรงรถ และที่ทําการโรงจอดรถ จะของบประมาณกลางป ี

 

ประธานในทีป่ระชุม ได้เน้นย้ําให้งานบริการและสวัสดิการนกัศึกษาติดตาม

งานดังน้ี 

- ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้กับนักศึกษาทราบเกี่ยวกับสวัสดิการ
นักศึกษา เช่น สวัสดิการรถยนต์  

- ดูแลซ่อมแซมรถยนต์ทุกคันให้อยู่ในสภาพพร้อม  จัดระบบให้ดี 

- รถพยาบาลใกล้จะแล้วเสรจ็ในเร็ววัน สวัสดิการ บริการ กบันกัศึกษามา

เป็นอันดับ 1 

- รถขาว เครื่องใหญ่กว่าเดิม หรือจะแทงจาํหน่าย ให้พัสดุรับไปดําเนินการ 

- การตั้งเบิกเกีย่วกับพัสดุ ไม่ให้ย้อนหลัง 

3.3 รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบตัิงานของงานวินัยและพัฒนา

นักศึกษา 

สถิตินักศึกษากระทําความผิดวินัยนักศึกษา 

เดือนธันวาคม  

- ด่ืมสุราและส่งเสียงรบกวนผู้อ่ืนในยามวิกาล 4 ราย 

- ไม่เข้าอยู่หอพกั 1 ราย 

- นําหนงัสือออกจากหอสมุดโดยไม่ได้รับอนุญาต 1 ราย 

- นําสุราเข้ามาด่ืมในห้องอ่านหนังสือหอพักหญิง 1 ราย 

เดือนมกราคม ไม่มีนักศึกษากระทําผิดวินัยนกัศึกษา 

กํากับดูแลกิจกรรมการพัฒนาของฝา่ยปกครอง ครั้งที่ 2 

- ร่วมกํากับดูแลนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาของฝ่ายปกครอง 

องค์การนักศึกษา  

- ตรวจสอบนกัศึกษาสาขาวิชาการบัญชี นัดรวมตัวกันแต่เช้ามืดผลการ

ตรวจสอบ พบว่านักศึกษานัดกันมาเพื่อช่วยเพ่ือนในการพัฒนาพื้นที่ ซ่ึงนัดแต่เช้าเพื่อเผื่อเวลา

สําหรับเพื่อนที่มาสาย จึงได้ตักเตือนว่าไม่ควรนัดเวลาเช้าจนเกินไป เพราะอาจจะเกิดอันตรายจาก

การเดินทางได้ และอาจทําให้ผู้ปกครองเข้าใจผิดหรือเป็นห่วงในความปลอดภัยของนักศึกษา 
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- ประชุมแก้ไขปัญหานกัศึกษาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าํส่ังลงโทษรุ่นน้อง

สืบเนื่องจากข้อร้องเรียนของผู้ปกครองว่ามีนักศึกษาสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ช้ันปทีี่ ๑ ถูกรุน่

พ่ีส่ังลงโทษจนได้รับบาดเจ็บ งานวินยัและพัฒนานักศึกษาจึงได้ดําเนินการสอบสวนเบื้องต้น และ

นําเสนอข้อมลูให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานกัศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ทราบ จึงเปน็ที่มาของการ

จัดประชุมแก้ไขปัญหานักศึกษาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําส่ังลงโทษรุ่นน้องฯ  ผลจากการประชุม รอง

อธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้ตักเตือนและทําความเข้าใจกับนักศึกษาให้รู้จัก

บทบาทหน้าทีข่องนักศึกษาที่ดี ไม่กระทําการใดๆที่ละเมิดสิทธิของนกัศึกษารุ่นน้อง โดยแจ้งเตือนว่า

หากมีเหตกุารณ์ในกรณีเช่นนี้เกิดข้ึนอีก จะลงโทษข้ันต่ําคือพักการเรียนจนถึงข้ันไล่ออก และกาํชับ

ให้ตุลาการสาขาทําหน้าที่สอดส่องดูแลไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีก  

- การพิจารณาคําอุทธรณ์คําส่ังลงโทษ กรณีนายไกรวิทย์ นาคเกล้ียง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็น

ประธานการประชุมเพื่อพิจารณาการยืน่อุทธรณ์คําส่ังลงโทษพักการเรียน ๒ ภาคการศึกษา ของ

นายไกรวิทย์ นาคเกล้ียง นกัศึกษาสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร โดยเชิญผู้ปกครอง อาจารย์ทีป่รึกษา 

และนักวิชาการศึกษาทีก่ํากับดูแลด้านกิจกรรมนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมในการ

พิจารณา  ผลการประชุมมีมติให้ยืนตามคําส่ังเดิม โดยให้พักการเรียน นายไกรวิทย์ นาคเกลี้ยง 

จํานวน ๒ ภาคการศึกษา คือในภาคการศึกษาที ่๒/๒๕๕๓ 

- ไกล่เกล่ียข้อพิพาทเมื่อวันที่ ๒๔ ธนัวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๘:๐๐ น. ได้

เกิดเหตุรถจกัรยานยนต์ของนักศึกษาเฉีย่วชนกนับริเวณประตบูางเขน ทําให้รถจกัรยานยนต์ของ 

น.ส.จรรยาลักษณ์ อ่ินคํา ได้รับความเสียหาย โดยนายสุริยา ทิศลาว คู่กรณีรับทีจ่ะนํารถไป

ซ่อมแซมให้เนื่องจากเปน็ผู้ทําให้เกิดอุบัติเหตุข้ึน ภายหลังจากนํารถไปซ่อมแล้ว น.ส.จรรยาลักษณ์ 

อ่ินคํา ไม่พอใจกับสภาพรถเนื่องจากยังไม่เรียบร้อย จึงติดต่อไปยังคู่กรณีแต่ได้รบัการปฏิเสธที่จะนํา

รถไปซ่อมให้ใหม่ น.ส.จรรยาลักษณ์ อ่ินคํา จึงได้ติดต่อกับบุคลากรของงานวินัยและพัฒนานกัศึกษา 

เพื่อให้นัดคู่กรณีมาทําข้อตกลงเพื่อยตุิความขัดแย้งที่เกิดข้ึน ดังนั้น ในวันที ่๕ มกราคม ๒๕๕๔ งาน

วินัยและพัฒนานกัศึกษาจึงได้เชิญคู่กรณีท้ังสองฝ่ายพร้อมผู้ปกครองมาทําข้อตกลงร่วมกนั เพ่ือไกล่

เกล่ียกรณีพิพาทที่เกิดข้ึน ซ่ึงได้รบัความร่วมมือจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเปน็อย่างดี โดยผู้ปกครองของ

นายสุริยา ทิศลาว ยินยอมให้นํารถไปซ่อมตามความเสียหายจริง และได้ทําบนัทึกข้อตกลงร่วมกันไว้

เป็นหลักฐาน 

- ประชุมการทาํงานร่วมกนัแบบบรูณาการ ระหว่างงานวินัยและพัฒนา

นักศึกษา กบังานกิจกรรมนักศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิต วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพฒันา
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- การอบรม ช้ีแจง ทําความเข้าใจ นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยนกัศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มอบหมายให้งานวินัยและพัฒนานกัศึกษา

เชิญนักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาในเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ เข้าพบเพื่อรบัการอบรม ฟังคํา

ช้ีแจงและทําความเข้าใจเกีย่วกับการปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินยั เพื่อเปน็นกัศึกษาของ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ทีม่ีคุณภาพในการนี้ ผู้อํานวยการกองกิจการนกัศึกษา หัวหน้างานกิจการ

นักศึกษา และบุคลากรในสังกัดงานวินยัและพัฒนานักศึกษา ร่วมให้ข้อคิดเห็นที่เปน็ประโยชน์ต่อ

นักศึกษา และตอบข้อซักถามต่างๆ ที่นกัศึกษาสงสัยเกี่ยวกบัการปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบปฏิบัติ

ของมหาวิทยาลัย หลังการประชุมได้บนัทึกภาพของนกัศึกษาสําหรบัจัดทําฐานข้อมูลนักศึกษาที่

กระทําความผิด เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูลในโอกาสต่อไป 

- การประชุมร่วมกับคณะบริหารธุรกิจสืบเนื่องจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ

การรับน้องภายในคณะบริหารธุรกิจผ่านทางสายตรงอธิการบดี ว่ามีรุน่พี่บางคนปฏิบตัิตัวไม่

เหมาะสม และจากกรณีที่นกัศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ช้ันปีที่ ๑ นัดรวมตัวกันแต่

เช้ามืด งานวินัยและพัฒนานักศึกษาจึงจัดการประชุมร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้นํา

นักศึกษา ในสังกัดคณะบริหารธรุกิจ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่

อาจจะเกิดข้ึนอีกในอนาคต โดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานกัศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธาน

การประชุม ผลจากการประชุม อ.บุญสม สุขจิตต คณบดีคณะบริหารธรุกิจ ได้แจ้งในที่ประชุมว่าจะ

นําประเด็นปญัหาดังกล่าวจัดการประชุมเพื่อร่วมหาแนวทางในการป้องกันปัญหาในระดับคณะต่อไป  

- การออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการโดยรอบ ม.แม่โจ้

สืบเนื่องจากการเข้าร่วมกับชุดปฏิบตัิการจัดระเบียบสังคมอําเภอสันทราย เพื่อออกตรวจสถาน

บริการ/สถานประกอบการในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้เปน็ไปตามระเบียบกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง และตามแนวนโยบายของรัฐบาลด้านจัดระเบียบสังคม  ผลจากการตรวจสอบพบการ

กระทําความผิดหลายราย เช่น การเปิดร้านเล่นการพนัน (ตู้ม้า) การยินยอมให้เยาวชนอายุต่ํากว่า

เกณฑ์เข้าใช้บริการอินเตอร์เน็ตเกินเวลาที่กําหนด เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

ของนักศึกษาแม่โจ้ เช่น การใส่เสื้อทีมี่ชื่อมหาวิทยาลัยติดอยู่เข้าไปด่ืมเครื่องดืม่ทีม่ีแอลกอฮอล์ใน
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- ตรวจสอบการจัดกิจกรรมในยามวิกาลของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์

ในขณะทีบุ่คลากรงานวินยัและพัฒนานกัศึกษาเข้าร่วมกับชุดปฏิบตัิการจัดระเบียบสังคมอําเภอสัน

ทราย เพื่อออกตรวจสถานบริการ/สถานประกอบการในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รบัแจ้ง

จากหน่วยรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยทางวิทยุส่ือสาร ว่าพบกลุ่มนักศึกษารวมตัวกันทํา

กิจกรรมในยามวิกาล ซ่ึงขณะนั้นเป็นเวลา ๒๓.๐๔ น. จึงเข้าทําการตรวจสอบพบนกัศึกษารวมกลุ่ม

กันอยู่ภายในคณะเศรษฐศาสตร์ และให้ข้อมูลว่ากําลังรอรถมารับไปจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ บ้านพุย

ใต้ ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม ในเวลา ๐๑.๐๐ น. โดยมี ผศ.ดร.เริงชัย ตนัสุชาติ เปน็ผู้กํากบัดูแล จึง

กําชับให้นกัศึกษาเดินทางด้วยความระมัดระวัง 

- สอบถามข้อเท็จจริง กรณีนักศึกษาทําผิดกฎระเบียบของฝ่ายปกครอง 

อนม. สืบเนื่องจากการที่ฝ่ายปกครองขององค์การนกัศึกษา ได้ส่งรายช่ือนกัศึกษาที่จะต้องเข้าร่วม

กิจกรรมพัฒนาครั้งที่ ๓ เนื่องจากกระทําความผิดตามกฎระเบียบของฝ่ายปกครอง งานวินยัและ

พัฒนานักศึกษาจึงประสานงานกับงานหอพักในการนัดพบนักศึกษาที่มีรายชื่อเพื่อสอบถามถึง

ข้อเท็จจริงทีเ่กิดข้ึนผลจากการสอบถามพบว่ามีนักศึกษาบางส่วนที่ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา จึงให้

แสดงเหตุผลและข้อเท็จจริงตามเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน เพ่ือดําเนินการตรวจสอบกบัฝ่ายปกครองของ

องค์การนักศึกษาต่อไป 

- การประชุมเตรียมงานกิจกรรมสานสัมพันธ์ไมตรีน้องพี่ ครั้งที่ ๓ 

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง องค์การนักศึกษา ได้เสนอขอจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสัมพันธ์ครั้งที ่

๓ ในวันที่ ๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๔ เพื่อสืบสานประเพณีของลูกแม่โจ้ ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่าย

พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงเชิญบุคลากรจากฝ่ายต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องเข้าร่วมประชมุเพื่อ

รับฟังรายละเอียดของกิจกรรมและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน ผลจากการ

ประชุมยังพบข้อบกพร่องต่างๆ เกี่ยวกบักําหนดการในการจัดกิจกรรม จึงมอบหมายให้

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง นํารายละเอียดของกําหนดการไปปรบัปรุงแก้ไข และนําเสนอต่องาน

กิจการนกัศึกษาเพ่ือขออนุมัติจัดกิจกรรมในโอกาสต่อไป 

- ประชุมการทาํงานร่วมกนัแบบบรูณาการ ระหว่างงานวินัยและพัฒนา

นักศึกษา กบังานกิจกรรมนักศึกษา จากสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการดําเนินงานร่วมกันระหว่าง

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง องค์การนักศึกษา และกลุ่มรักษ์บ้านเกิด ตัวแทนของกลุ่มจึงเรียนเชิญ

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าช้ีแจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ
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- จัดทําเวบ็ไซต์ของงานวินัยและพัฒนานกัศึกษา ดําเนินการขอจดโดเมน

เนมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ในช่ือ http://www.dcnr.mju.ac.th/ เพื่อใช้เป็นช่องทาง

ประชาสัมพันธ์งานในส่วนของงานวินัยและพัฒนานกัศึกษา และเพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถ

ส่ือสารกับงานวินัยและพัฒนานักศึกษาได้โดยตรง การดําเนินงานในข้ันต่อไปจะใช้เป็นช่องทางในการ

ดาว์นโหลดเอกสารต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่องานของนักศึกษา 

- จัดทําระบบฐานข้อมูลที่เกีย่วข้องกับงานวินัยและพัฒนานักศึกษา 

ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลท่ีเกีย่วข้องกับงานวินัยและพัฒนานักศึกษาลงในโปรแกรม Excel ได้แก่ 

ข้อมูลนักศึกษาที่กระทําผิดวินัยนกัศึกษาข้อมูลนักศึกษาที่มาติดต่อเป็นต้นการดําเนินงานในข้ันต่อไป

จะพัฒนาการจัดเก็บโดยใช้โปรแกรมที่เกีย่วข้องกับการจัดการระบบฐานข้อมูลโดยตรง และเพ่ิมเติม

การจดัเก็บข้อมูลในรายการอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องกับงานวินยัและพัฒนานักศึกษา 

- การจัดทําจดหมายข่าว งานวินัยและพัฒนานักศึกษา ได้จัดทําจดหมาย

ข่าวเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานทางด้านวินัยนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อจดัส่งข้อมูลการดําเนินงานให้

หน่วยงานต่างๆ ได้รบัทราบในโอกาสต่อไป  

- 95 % พบว่านักศึกษาใส่เส้ือที่มีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไป

นั่งด่ืมสุรา 

ประธานในทีป่ระชุม ได้เน้นย้ําให้งานวินัยและพัฒนานักศึกษาติดตามงานดังนี้ 

- แผนประจําปงีบประมาณ 2555  

- รณรงค์ ทํา พรบ.รถ 

- ชุดเวรกลางคืน 

- การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก ผู้นําชุมชน โครงการบ้านโปง 

และพื้นทีร่อบๆ มหาวิทยาลัย และสถานประกอบการต่างๆ 

- งานเฝ้าระวังและป้องปรามยาเสพติด 3 D จะทํางานร่วมกบังานอนามัย

และหอพัก เครือข่ายนักศึกษาพัฒนามหาวิทยาลัย  และเจ้าหน้าที่ของงานวินัย 

- เนื่องจากมีสายตรงอธิการบดี จึงขอให้งานแต่ละงานกวดขันในเรื่องต่างๆ 

ดังนี้ไปนี้ 

1) การปฏิบติัตามกฎจราจร  การสวมหมวกนิรภัย 

2) การแต่งกายนักศึกษา 

http://www.dcnr.mju.ac.th/
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3) การลงโทษทางวินัยนักศึกษา เช่น การตัดคะแนนความประพฤติ ให้

งานวินยัตรวจสอบและให้ความเปน็ธรรม 

4) งานกิจกรรมนักศึกษา งานวินัยฯ  งานกีฬา ช่วยกนัวางนโยบายดึง
นักศึกษาเข้ามาทํากิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.4 รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบตัิงานของงานอนามัยและพยาบาล 

 - การตรวจโรงอาหารเดือนละครั้ง ผ่าน 75 %  

 - การตรวจสารพิษในอาหาร (ยาฆ่าแมลง) พบสารพิษปนเปื้อนเกือบทุกร้าน 

ยกเว้นร้านคุณแบม ที่ไม่พบสารพิษปนเปื้อนในอาหาร 

 - งานอนามัยและพยาบาล ร่วมกับเจ้าหน้าที่สระว่ายน้ําอุบลรตันราชกัญญา 

จะจัดโครงการอบรมช่วยเหลือและให้การปฐมพยาบาลผู้ที่จมน้ําในวันที ่24 กมุภาพันธ์ 2554 

ระหว่างเวลา 13.00 น – 16.30 น. ณ สระว่ายน้ําอุบลรตันราชกญัญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เจ้าหน้าที่

สระว่ายน้ํา เจ้าหน้าที่งานอนามัย และนักศึกษาชมรมวิทยุ, งานกิจกรรม. งานวินัย 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.5 รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบตัิงานของงานการกีฬา 

 - งานกีฬาได้ส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย  ซ่ึงได้รับ

รางวัลดังน้ี 

 1) มวยสากลสมัครเล่น ได้รับเหรียญทองแดง  

 2) รักบ้ี ได้รบัรางวัลมารยาทยอดเยี่ยม 

 3) ยิงปืน ได้รบัรางวัลคะแนนรวม 

 - งานกีฬาได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับนกักีฬา และร่วมแสดงความยินดีกบั

นักกีฬา ในวันที่ 9 กุมภาพนัธ์ 2554 

 - จะจัดงานแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานนกเขาชวาเสียง จํานวน 300 ตัว  

 - เตรียมงานสถานที่พระราชทานปริญญาบัตร จะเริม่ดําเนินการวันที่ 

11 กุมภาพันธ์ 2554 

 - ตกแต่งรอบๆ สนามกีฬา จัดภูมิทศัน์ 

ประธานในทีป่ระชุม ได้เน้นย้ําให้งานกีฬาติดตามงานดังนี้ 
-  สนามกีฬา 2 ล้านบาท ให้ทําก่อนวันที ่18 กุมภาพนัธ์ 2554 Master 

plan ในส่วนของงบประมาณท่านอธิการบดีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงขอให้รีบดําเนินการโดยด่วน 
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- ประชาพิจารณ์ต้นไม้ ภมูิทศัน์ หลังงานรบัพระราชทานปริญญาบตัร 

ก่อนวันที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2554 ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ 

- สนามเทนนิส, ติวเตอร์นักกีฬา ให้รีบดําเนินการ 

- ให้จัดประชุมสรุปกีฬามหาวิทยาลัยที่ผ่านมา และเตรียมงานในปีต่อไป 

- ระบบการบริหารจัดการ ให้เร่งดําเนินการให้ทนัเวลา 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

3.6 รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบตัิงานของงานบริหารและธรุการ 

- ไม่มีรายงานความก้าวหน้าของงานบริหารและธุรการ เนื่องจากหัวหน้า

งานบริหารและธุรการลาป่วย  ประธานในทีป่ระชมุ ได้เน้นย้ําให้งานบริหารและธุรการติดตามงาน

ดังนี้ 

- ให้จัดตั้งงบประมาณเพ่ือจัดทํายุทธศาสตร์ด้านพัฒนานกัศึกษา  

กําหนดให้คณะต่างๆ เข้ามาร่วมกําหนดยทุธศาสตร์ด้วย จัดทําโครงการ 1-2 วัน 

- เน้นรูปแบบการทํางานแบบกัลยาณมิตร  และ Service Mind 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 พิจาณาจ่ายเงินรางวัลแก่นกัศึกษาที่สร้างชื่อเสียง  ขอให้นําไป

พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการกีฬาคร้ังต่อไป 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.2 พิจารณาเกลี่ยอัตรากาํลังเพ่ือทดแทนข้าราชการที่ตัดโอนไปสังกัดศนูย์

ศิลปวัฒนธรรม ตามมติ ก.บ.ม. ครั้งที ่22/2553 ได้ตัดโอนนางอําพร เวียตตัน ข้าราชการตําแหน่ง

เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6 สังกัดงานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ไปสังกัด

งานบริหารและธุรการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สํานกังานอธิการบดี และให้กองกิจการนักศึกษาเกลี่ย

อัตรากําลังจากงานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา จํานวน 1 อัตรา ไปสังกัดงานกิจกรรม

นักศึกษาเพ่ือทดแทนนางอําพร เวียตตัน ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ วาระที่ 4.2  ทีป่ระชุม

เห็นชอบให ้นางสาวกรรณิการ์ เลิศพฤกษ์พนา ลูกจ้างช่ัวคราวเงินรายได้ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา 

ไปสังกัดงานกิจกรรมนักศึกษาเพื่อทดแทนนางอําพร เวียตตนั 

 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ 
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ระเบียบวาระที่ 5 วาระอื่น ๆ (ถ้ามี) 

  คณะกรรมการบริหารกองกิจการนกัศึกษา ให้ปรับคําส่ังใหม่ นําเข้าที่

ประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 17.20 น. 

 
 
          (นางผ่องรกัษ์   สมมิตร)  

          ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 

(นายชัชวาล  ภาษยะวรรณ) 

ผู้อํานวยการกองกิจการนกัศึกษา 

          กรรมการและเลขานุการ 

         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


